



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด

ที่ ตร ๐๖๓๓/๔๑

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน สาธารณสุขอำเภอเกาะกูด

๑. ต้นเรื่อง

ด้วย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ MOIT ๒๑ กำหนดให้หน่วยงานเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณสุข

๒. ข้อเท็จจริง

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด จึงเห็นสมควรดำเนินการจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าว โดยมีรูปแบบดังต่อไปนี้

๑. กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด

๒. สาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ๓ ลงนามในประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด


๔. นำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เผยแพร่ทางช่องทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ และเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ <http://www.oic.go.th/INFOCENTER๔๕/๔๕๙๕>

๕. นำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา และประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ แจกเวียนให้ทุกพร.สต.ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบทราบและถือปฏิบัติต่อไป


/๓. พิจารณา/ข้อเสนอ...

๓. พิจารณา/ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา


(นางสาวรัชดาพร อนันต์)
นักสาธารณสุขชำนาญการ

- ทราบ
- อนุญาต


(นายณพงษ์ แพทย์อุดม)
สาธารณสุขอำเภอเกาะกูด



คำประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
“สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูดใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต

ข้าพเจ้า.....กล่าวชื่อตนเอง.....ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะซื่อตรงจงรักภักดี ต่อพระมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์ ทุกพระองค์ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ บนความทุกข์ยากของประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ให้เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ตามหลัก “คุณธรรม นำการพัฒนา” ส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล โดยปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามในการทำงาน ปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ

และขอถวายสัจจะวาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตน ตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธาน รักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป



ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า ณพงษ์ แพทย์อุดม สาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เป็นหลักสำคัญมั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีจิตสำนึกต่อการปฏิบัติหน้าที่ รับผิดชอบต่อหน้าที่และต่อสังคมอย่างเต็มกำลังความสามารถ อย่่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ยึดความยุติธรรม กล้าตัดสินใจและยืนหยัดที่จะกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม มีความยับยั้งชั่งใจและความละเอียดต่อการทุจริต ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่เพิกเฉยและไม่อดทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวมีจิตสาธารณะ ไม่ใช่ตำแหน่งหน้าที่และไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์บนความทุกข์ยากของประชาชน ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามค่านิยมในการบริหารงานของกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้ โปร่งใส มุ่งในผลสัมฤทธิ์ของงาน กล้าหาญทำในสิ่งที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ เพื่อให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด เป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบอย่างยั่งยืน สร้างสังคมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ นำสู่ “สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

และขอถวายสัตยาจาว่า จะประพฤติปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสารพระราชปณิธาน รักษา ต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยความเพียรอันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อจรรโลงและนำพาประเทศไทยให้รุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายณพงษ์ แพทย์อุดม)
สาธารณสุขอำเภอเกาะกูด



ประกาศเจตนารมณ์

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิด และการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า นายนายณพงษ์ แพทย์อุดม สาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ และบุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะ ส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ด้วยการปฏิบัติต่อกัน อย่างให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกัน ไม่กระทำการใดที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกจ้าง และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการติดต่อประสานงานหรือดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด

ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูดจะดำเนินการ ดังนี้

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานบนหลักแห่งความเสมอภาค ให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยคำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ เหล่ากำเนิด ศาสนา ส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย ไม่กระทำการอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องของเพศ และไม่กระทำการใดที่เป็น การแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน

๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร และปลูกฝังค่านิยมให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ และ บุคลากรทุกคนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูดให้ปฏิบัติต่อกันโดยให้เกียรติซึ่งกันและกัน และความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

๓. สร้างสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร และส่งเสริมความปลอดภัยไม่ให้เกิดการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศ ในการทำงาน ให้แก่คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข จ้างเหมาบริการ บุคลากรทุกคนและบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือดำเนินงาน ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด

๔. สร้างกลไกและกระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศการล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศ ในการทำงาน เพื่อมิให้มีการ แสวงหาประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายณพงษ์ แพทย์อุดม)
สาธารณสุขอำเภอเกาะกูด



ประกาศประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตตามหลักเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหา
และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้าพเจ้า นายณพงษ์ แพทย์อุดม สาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ขอประกาศและแสดงเจตนารมณ์ว่าจะทำหน้าที่นำบุคลากรในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาจนกระทั่งถึงการไจ่ายาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบาย และแนวทางตามแนวทางตามเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มีไซยา พ.ศ. ๒๕๖๘ ด้วยความซื่อสัตย์เพื่อความถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล ปลุกและปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรมให้มีความเข้าใจในเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การส่งเสริมการไจ่ายาอย่างสมเหตุสมผลให้เป็นรูปธรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางให้บุคลากรและองค์กรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เพื่อความถูกต้อง ทำเพื่อประชาชน ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ สร้างสังคมที่ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายณพงษ์ แพทย์อุดม)
สาธารณสุขอำเภอเกาะกูด



ประกาศเจตนารมณ์
นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ข้าพเจ้า นายณพงษ์ แพทย์อุดม สาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ขอประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) และขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขทุกคนว่า สำนักงานสาธารณสุข เป็นหน่วยงานที่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ และการรับนั้นจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กร ปลุกและปลุกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันอย่าง เป็นอัตโนมัติ และมีฐานความคิดที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน มากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจาก ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จรรยาบรรณกระทรวง สาธารณสุข และแนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ตลอดจน กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย “สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูดปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ” นำสู่ “สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูดใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายณพงษ์ แพทย์อุดม)
สาธารณสุขอำเภอเกาะกูด

กิจกรรมประกาศและแสดงเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. นายณพงษ์ แพย์อุดม สาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด ประกาศและแสดง เจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรใน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ไม่ยอมรับ ไม่ทน ต่อการโกงและเพื่อสร้างกลุ่มเครือข่ายป้องกัน การทุจริตและเป็นการประขามพันธภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร ต่อต้านการทุจริตผู้เข้าร่วมแสดง เจตนารมณ์ ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในสังกัดของสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ประกอบด้วย

๑. การประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “สาธารณสุขอำเภอเกาะกูดใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘”

๒. การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ การลวงละเมิดและการคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๓. การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ตามหลักเกณฑ์จรรยาบรรณการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการ ขยายและเวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา พ.ศ. ๒๕๖๘



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด

อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน....สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด

วัน/เดือน/ปี.....๒๔ มีนาคม ๒๕๖๘.....

หัวข้อ: ... MOM๒๑ หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพ สิทธิมนุษยชน และศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณสุข

๑. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ ๑.๑ ถึงข้อ ๑.๓ ของผู้บริหารสูงสุด และมีการขออนุญาตนำขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

๒. มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ ๑.๑ ถึงข้อ ๑.๓ ของผู้บริหารสูงสุด (จำนวน ๓ ฉบับ)

๓. มีกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ ๑.๑ ถึงข้อ ๑.๓ ของหน่วยงาน ต่อสาธารณสุขฯ ดำเนินกิจกรรมประกาศในวันเดียวกัน (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๘)

๔. มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน

๕. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

....Linkภายนอก http://๒๐๓.๑๕๗.๑๓๘.๘๓/ita_trat/from/uploads/๒๐๒๕๐๓๒๘๑๔/๒๔:๔๔TA.pdf

หมายเหตุ:.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

วิมลพร อนันต์

(.....นางสาวรัชดาพร อนันต์.....)

ตำแหน่ง...นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ.....

วันที่...๒๔... เดือน...มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖๘

ผู้อนุมัติรับรอง

กมล

(นายณพงษ์ แพทย์อุดม)

สาธารณสุขอำเภอเกาะกูด

วันที่...๒๔... เดือน...มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖๘

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

วิมลพร อนันต์

(.....นางสาวรัชดาพร อนันต์.....)

ตำแหน่ง...นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่...๒๔... เดือน...มีนาคม...พ.ศ.๒๕๖๘